
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ 
สมัยประชุมสามัญท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ 

วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ 

………………………………… 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายลพิน  การรักษ์      ขอแจ้งการลาของสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ 
(ประธานสภาฯ )             ๑. นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๑  ลากิจ 
                   ๒. นางสาวนิตยา  ตาวะสี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๒  ลากิจ 
                           ๓. นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๑  ลาป่วย 
               ๔. นายจรูญ  ณ สาโรจ์      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๑  ลากิจ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายลพิน  การรักษ์       ขอให้สมาชิกได้พิจารณารายงานการประชุมที่แจกให้ทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาฯ )          แก้ไขหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์       หากไม่มี ขอให้สมาชิกสภารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(ประธานสภาฯ )           
ที่ประชุม  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓        เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
นายลพิน  การรักษ์       เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา คือ การพิจารณาวาระการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
(ประธานสภาฯ )          ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานการประชุม 
            คณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้วก่อนหน้านี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหาร  
                             หรือสมาชิกท่านใดเสนอค าแปรญัตติ ยังคงไว้ร่างเดิมแห่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอมติจากที่ประชุมท่านใดเห็นสมควรคงไว้ร่างเดิมแห่งเทศบัญญัติ  
            งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลนามะเขือ  
           เสนอ โดยไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม  
ที่ประชุม         มีมติเห็นชอบคงไว้ร่างเดิมแห่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                  ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลนามะเขือเสนอ จ านวน ๘ เสียง 

 

       วาระการตราเป็นเทศบัญญัติ 
นายลพิน  การรักษ์     วาระการตราเป็นเทศบัญญัติ ขอมติจากที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรตราเป็นเทศบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ )        งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โปรดยกมือครับ  
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ที่ประชุม        มีมติเห็นชอบในการตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

       จ านวน ๘ เสียง  
นายลพิน  การรักษ์     จากมติที่ประชุมเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
(ประธานสภาฯ )        ๒๕๖๓  จ านวน ๘ เสียง  ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงการด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยค ามี     ได้ผ่านวาระการตราเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปจะน าร่างเทศบัญญัติฉบับนี้เสนอ      
(ปลัดเทศบาล/          ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ืออนุมัติต่อไป แล้วน ากลับมาให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้ก่อนวันที่ ๑     
เลขานุการฯ)            ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ การด าเนินโครงการต่างๆ จะด าเนินการตามเทศบัญญัติฉบับนี้ ใน 
               ระดับประเทศเรียกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงขณะนี้รัฐบาลยัง 
           จัดท าไม่แล้วเสร็จ ในห้วงนี้ เทศบาลต้องประหยัดงบประมาณในการใช้จ่าย ส่วนการเลือกต้ังนั้น 
           ต้องรองบประมาณที่รัฐบาลจะจัดสรรในงบเลือกต้ัง แต่ต้องรอเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ 
           แล้วเสร็จก่อนซ่ึงใช้งบประมาณหลายพันล้านบาท ในส่วนของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
           ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ต้องขอขอบคุณ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
           ในการจัดท า ขอเชิญประธานสภาเทศบาลด าเนินการตามระเบียบวาระที่ ๔ ต่อไป 
    
ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่องอ่ืนๆ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
(นายกเทศมนตรี)          ๑. ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานบางส่วน  
                จ านวน ๓๖ คน จะไปศึกษาดูงานเก่ียวกับธนาคารน้ าใต้ดิน ณ เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอ 
                                  เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ออกพร้อมกันที่เทศบาล เวลา ๐๖.๓๐ น. และออกเดินทางเวลา  
                                  ๐๗.๐๐ น.  
             ๒. เนื่องจากภาวะฝนแล้งที่ผ่านมา เทศบาลได้รับแจ้งจากนายอ าเภอสหัสขันธ์ให้จัดส่งโครงการ  
                 เพ่ือของบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่น โครงการขุดลอกหนองน้ าคูคลอง  
                 ขุดเจาะบ่อบาดาล เทศบาลจึงได้ประสานกับสมาชิกสภาเทศบาลและออกส ารวจว่าจะด าเนิน 
                  โครงการใดบ้าง ขณะนี้ได้ส ารวจและส่งโครงการโดยมีงบประมาณที่เสนอ จ านวน  
                 ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมก็สามารถท าได้ ใน 
                 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายอ าเภอสหัสขันธ์ นายคมเดช  ไชยศิวามงคล  
                 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดกาฬสินธุ์  นายพูนศักด์ิ  โพธิ์แท่น สมาชิกสภา 
                 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอ าเภอสหัสขันธ์และคณะเทศบาลต าบลนามะเขือได้ออก 
                 ส ารวจพ้ืนที่บริเวณถนนข้ามล าห้วยแข้หลังวัดป่าโป่งเชือกซ่ึงมีปัญหาช ารุดเสียหาย และได้ 
                 ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือของบประมาณในการจัดท าท่อน้ าลอด  
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                    โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จะออกส ารวจเพ่ือจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ  
                พ.ศ.๒๕๖๓ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดือดร้อน นายอ าเภอสหัสขันธ์ได้เสนอให้ขุดบ่อใน 
                    ล าห้วยเพ่ือช่วยกักเก็บน้ าส่วนฝายที่ หมู่ ๗ อาจจะยุบรวมเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหานี้ก่อน และได้ 
                ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว                 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
นายรักสินธ์  เขาเขจร   ขอหารือเรื่องที่นายกเทศมนตรีให้ส่งโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้น ขอเสนอโครงการ  
(สท.เขต ๑)               ซ่อมแซมฝายน้ าล้นตามล าห้วยยางได้หรือไม่ เช่น บริเวณ นานายเมย หากเป็นไปได้ขอเสนอ 
                โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยยางเป็นช่วงๆ เพราะถ้าไม่มีฝายน้ าล้น น้ ามาก็ไหลลงเขื่อนหมด  
                ฝายน้ าล้นต้ังแต่ หมู่ ๗ จะช ารุดเสียหายทั้งหมด ซ่ึงประชาชนไม่เข้าใจในการรักษาช่วยกัน เช่น ไม่ 
                เอาเศษก่ิงไม้ที่พาดขวางทางน้ าออก  จุดไฟเผาบริเวณฝายท าให้ฝายช ารุด และในช่วงนี้มีพายุเข้า 
            มา กระผมได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีถนนหลายสายช ารุดเสียหาย ดังนี้   
               ๑. ถนนบริเวณสามแยกหน้าบ้าน นางจันแดง  ทะบรรหาญ  ถนนช ารุดเป็นหลุมขนาดใหญ่ ทาง 
                                     วัดป่าโป่งเชือกชัยมงคลได้น าดินไปถมพอฝนตกลงมาท าให้ถนนเป็นโคลน ประชาชนสัญจร  
                                     ไปมาล าบากยิ่งขึ้น ซ่ึงเป็นถนนภายในหมู่บ้านโป่งเชือก 
                   ๒. ถนนจากบ้านโป่งเชือก – กุดพระเจ้า ช ารุดเสียหาย ซ่ึงถนนสายนี้เป็นถนนที่รับน้ าจาก 
                       หมู่บ้านไหลไปสู่ทุ่งนาท าให้ถนนช ารุดเสียหายเป็นอย่างมาก 
                   ๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บริเวณหน้าบ้าน นายสวัสด์ิ  กาบสร้อย น้ าเซาะถนนพ้ืน 
                   ถนนยุบแตกเข้ามาครึ่งถนน  
                   ๔. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บริเวณสี่แยกหน้าบ้านกระผม คอนกรีตสึกกร่อนจนเหล็ก 
                   โผล่ออกมา เกรงว่าจะเกิดอันตรายในการสัญจรไปมา 
                   ๕. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ พ้ืนผิวถนนไม่เท่ากัน  
                       ท าให้น้ าท่วมขัง ไม่ระบาย 
               ขอฝากประธานสภาเทศบาลส่งต่อไปยังนายกเทศมนตรีเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยด่วน 
                ด้วย 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้แจ้งโครงการขุดลอกเข้ามา ซ่ึงโครงการที่บริเวณ นา
(นายกเทศมนตรี)         นายเมย ได้จัดท าโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณไปแล้ว และได้เสนอของบประมาณขุดเจาะบ่อ 
                             บาดาลในหมู่ ๑๐ แล้ว ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ าเสียน้ าท่วมขังนั้น ในเทศบัญญัติงบประมาณ 
                             รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีโครงการธนาคารน้ าใต้ดินจะใช้แก้ไขปัญหาน้ าเสียในครัวเรือน 
           ด้วย 
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นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  ขอเสนอโครงการขุดลอกล าห้วยยางตรงบริเวณ นานายอุดร   พรมพละ 
(สท. เขต ๑) 
นายรักสินธ์  เขาเขจร   ขอสนับสนุนการขุดลอกล าห้วยยางตรงบริเวณ นานายอุดร  พรมพละ ไปถึงนานายทองดี และ 
(สท.เขต ๑)               อยากทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ประชาชนต้องรวมกัน  
               หรือไม่ และการขุดบ่อในล าห้วยแข้นั้นเหมาะสมเพราะดินในล าห้วยเป็นดินเหนียวแต่ถ้าในล าห้วย 
           ยางดินจะเป็นดินทราย ถ้าขุดบ่ออาจท าให้บ่อต้ืนเขินและริมตลิ่งจะทรุดตัว ในการแก้ไขปัญหาที่ 
          เหมาะสมที่สุดคือการท าฝายก้ันน้ า 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
ที่ประชุม        ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามเรื่องอ่ืนๆ 
(ประธานสภาฯ )  
นางเพชรา  ภูจิตทอง  ขอตอบข้อซักถามเรื่องการแก้ไขปัญหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางจันแดง ได้จัดสรร 
(เลขานุการนายกฯ)      งบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน 
              โป่งเชือก บริเวณหน้าบ้าน นายเปด  ไชยพง – หน้าบ้านนายสม  โนนทิง งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐  
              บาท เพ่ือแก้ไขปัญหานี้แล้ว และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ ได้จัดสรร 
          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรทองกุดพระเจ้า หมู่ ๑๑ งบประมาณ  
         ๑๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนบริเวณสี่แยกที่คอนกรีตช ารุดแล้วเหล็กโผล่ออกมาจะให้กองช่างออกส ารวจ 
             เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  เนื่องจากเกิดพายุฝนตกหนัก ท าให้ถนนช ารุดบริเวณสามแยก หมู่ ๘ ทางไปปั๊มน้ ามัน ดต.ธงชัย   
(สท.เขต ๑)                ขอให้ซ่อมแซมให้ด้วยและขอเสนอโครงการขุดลอกหนองค าเมย 
นายรักสินธ์  เขาเขจร   ขอเสนอโครงการขุดลอกล าห้วยวังเดือนห้าและซ่อมแซมท านบก้ันน้ า บริเวณ นานายภาร แต่ที่ 
(สท.เขต ๑)               ต้องการให้ที่สุดคือโครงการก้ันฝายน้ าล้นล าห้วยยาง และขอแจ้งว่าเวลาไปเก็บขยะรถเก็บขยะส่ง 
               กลิ่นรบกวนประชาชนขอให้พนักงานได้ล้างรถเก็บขยะด้วย 
นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ   ขอชี้แจงเรื่องรถเก็บขยะส่งกลิ่นเหม็นนั้น เนื่องจากขยะที่ไปจัดเก็บไม่ได้จัดเก็บนานเป็นเวลา ๑  
(สท.เขต ๒)              สัปดาห์ ท าให้กลิ่นขยะส่งกลิ่นเหม็นมาก 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
ที่ประชุม        ไม่มี 
 



      -๕- 
 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้แจ้ งความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับทราบจะ
(นายกเทศมนตรี)         ได้ให้กองช่างออกส ารวจเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไปและจะน าโครงการเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
                             ที่สมาชิกเสนอแจ้งให้กองช่างออกส ารวจเพ่ือขอรับงบประมาณต่อไป 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกอภิ ปรายเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )      
ที่ประชุม        ไม่มี        
นายลพิน  การรักษ์     หากไม่มี ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวปิดการประชุม 
(ประธานสภาฯ )         
      
         เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๕๐  น. 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)            (ลงชื่อ)      
        (นายยุคชัย  ไชยค ามี)                                 (นายลพิน  การรักษ์) 

            ผู้จดรายงานการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
    (ลงชื่อ)              (ลงชื่อ)                   (ลงชื่อ)   
           (นางจันที  ทองสวัสด์ิ)                      (นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา)     (นายพรอ านวย  ไกยะแสง) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงาน    คณะกรรมการตรวจรายงาน    คณะกรรมการตรวจรายงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ 
สมัยประชุมสามัญท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ 

วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายลพิน  การรักษ์ ประธานสภาเทศบาล ลพิน  การรักษ์  

๒ นายเฮียง  นาทันลิ รองประธานสภาเทศบาล เฮียง  นาทันลิ  
๓ นายพรอ านวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พรอ านวย  ไกยะแสง  

๔ นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  
๕ นางจันที  ทองสวัสด์ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จันที  ทองสวัสด์ิ  

๖ นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชูถิ่น  จ าเริญเจือ  

๗ นายรักสินธ์  เขาเขจร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รักสินธ์  เขาเขจร  
๘ นายชัยณรงค์  อุทุมทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชัยณรงค์  อุทุมทอง  

๙ นายยุคชัย  ไชยค ามี ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ยุคชัย  ไชยค ามี  
 
 

ผู้ไม่มาประชุม      ๑. นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๑  ลากิจ              
          ๒. นางสาวนิตยา  ตาวะสี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๒  ลากิจ 
                  ๓. นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๑  ลาป่วย 
      ๔. นายจรูญ  ณ สาโรจ์      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๑  ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์ นายกเทศมนตรี สมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  

๒ นางเพชรา  ภูจิตทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี เพชรา  ภูจิตทอง  

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


